



## นโยบายที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล รวมทั้งการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งการให้บริการประชาชน เรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

### ๑. การใช้มาตรการทางกฎหมาย และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

- **จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ให้บริการประชาชน** ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งประชาชนสามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ เรื่องต่างๆ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น สายด่วน ๑๕๗๙ หรือ [www.๑๕๗๙.moe.go.th](http://www.๑๕๗๙.moe.go.th) ปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ๔,๓๕๗ เรื่อง ยุติเรื่องแล้ว ๒,๙๐๔ เรื่อง และอยู่ระหว่างการดำเนินการ ๑,๔๕๓ เรื่อง

### ๒. ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

- **โรงเรียนสุจริต** ปัจจุบันมีโรงเรียนสุจริตต้นแบบทั้ง ๒๒๕ โรงเรียน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน กิจกรรมการเรียนรู้บริษัทสร้างการดีในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการและผลที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับคุณลักษณะ ๕ ประการ ของโรงเรียนสุจริต (ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ)

- **โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.** กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชนไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะองค์กรหลักเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

ทั้งนี้ สพฐ. ได้กำหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ๕ ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม พร้อมทั้งได้กำหนดเป้าหมายความสำเร็จในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ๒๒๕ เขต และโรงเรียนอย่างน้อย ๑๐,๐๐๐ แห่ง เข้าร่วมโครงการ และขยายผลการดำเนินงานครอบคลุมโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทุกแห่ง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ผ่านการขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมหลัก ๕ กิจกรรม ได้แก่ ๑) การสร้างคนดีให้บ้านเมือง ๒) การเสริมสร้างคุณธรรม ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ๓) การสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๕) การพัฒนานวัตกรรมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก



การดำเนินงานของโครงการ มุ่งเน้นการขยายผลเชิงปริมาณและการขับเคลื่อนเชิงคุณภาพอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคได้แก่ ทีมขับเคลื่อนด้านพิเศษ ระดับภูมิภาค (EMS: Express Moral Service) จำนวน ๕๐ คน ทีมเคลื่อนที่เร็วระดับเขตตรวจราชการ (RT: Roving Team) ๑๘ ทีม จำนวน ๒๒๕ คน และผู้รับผิดชอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ ๓ คน โดยมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ กำกับ นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ อย่างทั่วถึงโดยผลการดำเนินงาน

ในระยะเวลาที่ผ่านมา มีการขยายผลการอบรมครูวิทยากรในโรงเรียนสังกัดต่าง ๆ ได้แก่ครูวิทยากร จำนวน ๑๓๕,๕๒๙ คน จากโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๑๙,๐๘๒ แห่ง ครูวิทยากร จำนวน ๒๐๘ คน จากโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๒๐๘ แห่ง และครูวิทยากร จำนวน ๑๗๔ คน จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จำนวน ๕๘ แห่ง ภายหลังจากการขยายผลการดำเนินงานดังกล่าว ผู้รับผิดชอบในระดับเขตตรวจราชการ (RT: Roving Team) จำนวน ๑๘ ทีม ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนครู และนักเรียน ในระดับเขตตรวจราชการ และพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีกระบวนการในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นเลิศ จำนวน ๓ โรงเรียน จากแต่ละเขตตรวจราชการ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕๗ โรงเรียน เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลการดำเนินของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้แต่ละโรงเรียนส่งผู้บริหารโรงเรียน จำนวน ๑ คน ครูจำนวน ๑ คน และนักเรียน ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการคุณธรรม จำนวน ๓ คน รวมโรงเรียนละ ๕ คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมจำนวนผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ทั้งสิ้นจำนวน ๒๘๕ คน